



13 มกราคม 2559

## กปน. เนรมิตรพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย เป็นสวนสนุก“วันเด็กแห่งชาติ 2559”



ในเดือนมกราคมของทุกปี หลังการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เด็ก ๆ ต่างรอคอยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนนั้นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” วันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขของเยาวชนรุ่นจิ๋ว การประปานครหลวง (กปน.) ถึงเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงเนรมิตรพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย ที่โรงงานผลิตน้ำสามเสนเป็นสวนสนุก จัดงานวันเด็ก “MWA Kid's Day Festival 2016” เป็นปีที่ 2 สอดคล้องกับ

คำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู้อนาคต” มอบเป็นของขวัญชิ้นโตให้เด็ก ๆ และครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ” นี้ร่วมกัน



ภายในงานเด็ก ๆ และเยาวชนต่างได้เรียนรู้นอกห้องเรียนถึงวิวัฒนาการการผลิตน้ำประปาจากบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย สร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตน้ำประปาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทั้งช่วยกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และที่ขาดไม่ได้คือความสนุกสนานอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านของเล่นสุดเร้าใจ อาทิ เรือบัมพ์ บ้านลม Rolling Ball ร่วมเล่นเกม และกิจกรรมสนุกสนานกว่า 16 บูธ รับของรางวัลชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กลับบ้านกันอย่างมากมาย และยังอ้อมกายสบายท้องไปกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่ให้บริการฟรีตลอดทั้งงาน พร้อมกันนี้ กปน. ยังจับฉลากมอบรับทุนการศึกษาให้แก่ผู้น้อยผู้โชคดีรวม 10,000 บาท อีกด้วย

นายชนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ผู้ใหญ่ใจดีกล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ กปน. จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้วนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ของเรา โดยมีเครื่องเล่นที่

เด็ก ๆ ได้สนุกสนานกันทั้งครอบครัว พร้อมยังสอดแทรกเรื่องการประหยัดน้ำ อย่างสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ คติคำขวัญวันเด็กที่ว่า "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู้อนาคต" ซึ่ง กปน. จะจัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปเป็นประจำทุกปี"



ค.ญ.ณัฐภัตสร วารินิต น้องหมูแฮม อายุ 5 ขวบ 10 เดือน หนูน้อยผู้โชคดี ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท ให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มว่า “ได้มาเที่ยววันเด็ก ที่ กปน. ได้เล่นเครื่องเล่นมากมาย เช่น บ้านบอล เรือบ๊ม แล้วยังได้ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ที่หนูจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา และขอบคุณพ่อมาซื้อของเล่นที่อยากได้” นอกจากนี้ น้องหมูแฮมยังขอให้เพื่อน ๆ ช่วยกันประหยัดน้ำ “หากเพื่อน ๆ เจอก๊อกน้ำเปิดทิ้งไว้ก็ขอให้ช่วยกันปิดเพื่อจะได้ช่วยกันประหยัดน้ำให้มีใช้ไปได้นาน ๆ ด้วยนะคะ”

ค.ช. พุฒิเมธ สงมุลนาค น้องพุดธิ อายุ 8 ขวบ เล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานว่า “ขอบคุณคุณแม่มากครับที่พามาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ กปน. เพราะได้เล่นของเล่นเยอะมาก และได้ของรางวัลกลับไปทุกบูธเลยครับ ช่วงจับรางวัลผมก็โชคดีได้รางวัลเป็นของเล่นที่อยากได้ ในปีหน้าผมจะชวนเพื่อน ๆ มางานวันเด็กที่ กปน. ด้วยครับ”



ปีหน้าหนูจะมาอีกค่ะ”

ค.ญ. พรรณพร เหมือนวัตต์ น้องบีม อายุ 6 ขวบ เด็กสาวผู้หลงใหลในการระบายสีศิลปะ เล่าให้เราฟังว่า “ชอบบูธกิจกรรมระบายสี โดไปหนูไม่โกง และปั่นแป้งโดมากเลยคะ ตอนแรกหนูคิดว่าจะได้สมุดระบายสีกลับบ้านไปแค่เล่มเดียว แต่พี่ ๆ ใจดีให้กลับไปทั้งหมด 4 เล่มเลย พี่ใจดีมาก ๆ คะ หนูขอขอบคุณ การประสานครหลวง ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้เด็ก ๆ แบบพวกหนูได้สนุกกัน

ทางด้าน นางสมพร จังวิบูลย์ศิลป์ ผู้ปกครอง กล่าวว่า “ที่เลือกพาเด็ก ๆ มาที่ กปน. เพราะ ได้ทราบข่าวจากปีที่แล้วว่า มีเครื่องเล่นเยอะ มีของรางวัลให้เด็ก ๆ มากมาย อีกทั้ง ยังอยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และได้เยี่ยมชมความสวยงามของ อาคาร โบราณ และเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำประปาจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แห่งการเรียนรู้การประปาไทยอีกด้วย”



แม้ กปน. จะมีภารกิจหลักในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดแก่ประชาชนแล้ว ภารกิจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ การตอบแทนสังคม โดยผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่นอกจากเด็ก ๆ ทุกคนไม่ว่าอยากดีมีเงิน จะได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน มาร่วมสนุกและรับความสุขจากพี่ ๆ ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาของ กปน. แล้ว ความรัก ความรู้ และ ของขวัญที่เด็ก ๆ ได้รับในวันนี้จะช่วยต่อยอดทางความคิด พัฒนาการทางอารมณ์ การมีจิตสาธารณะ และการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต แล้วมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มกันใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทยในวันเด็กปีหน้า นะเด็ก ๆ

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวมา ณ โอกาสนี้